



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

PM 2.5 ฝุ่น PM2.5

มาตรการรับมือฝุ่น PM2.5

1. ควบคุม-เฝ้าระวังพื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, hfocus, thestandard, thebetter TNN, INN, mcot, pptv, ch7)

- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ว่า ครม.อนุมัติงบกลาง 620 ล้านบาท เพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ในปี 2568 โดยมีมาตรการป้องกันฝุ่น PM2.5 คือ ผจว.ทั่วประเทศต้องออกประกาศห้ามเผา และจัดการชิงช้าไฟทนต์อ้อยแห้ง โดยใช้วิธีฝังกลบหรือใช้เครื่องแพ็กฟาง ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ก.ทรัพยากรฯ และหน่วยงานความมั่นคงในการรับมือไฟป่า ส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบาง ก.พม. ดูแลกลุ่มเสี่ยงโดยแจกหน้ากาก N95 และจัดห้องเคลียร์รุมให้ผู้ที่ไม่สบายหรือเด็กเล็ก การรับมือไฟป่าในเชียงใหม่ให้เชิงกลางจ้างบุคลากรดูแลไฟป่า หากพบการเผาในพื้นที่การเกษตรจะตัดสิทธิ์การรับเงินเยียวยา และให้ใช้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดฝุ่นละออง ให้ ก.คมนาคม ให้บริการรถไฟฟ้าและรถเมล์ฟรี เพิ่มการใช้บริการขนส่งสาธารณะและลดรถบนถนน ส่วน ก.อุตสาหกรรม ให้ขอความร่วมมือโรงงานและชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อยลงจาก 25% เหลือเพียง 10% ต่อวัน และ ก.ต่างประเทศ ขอร่วมมือประเทศในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นและไฟป่า

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้นำมติที่ประชุมของ กกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เสนอให้ ครม. รับทราบ และเห็นชอบให้อำนาจในการควบคุม เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝุ่น PM2.5 แบ่งตามระดับความรุนแรงของฝุ่น โดยสีส้ม เป็นพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวัง ซึ่งจะสวมหน้ากากอนามัย ทำงานในพื้นที่ร่ม อาคารต่าง ๆ ส่วนพื้นที่ระดับสีแดง ให้เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรการหนึ่งที่ผจว.เสนอคือ การให้ทำงานที่บ้าน โดยอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้อนุมัติ โดยไม่ต้องเข้า ครม.

- ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สร. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอให้ ครม.รับทราบและเห็นชอบมาตรการประกาศพื้นที่ควบคุมโรค ตามที่ รมว.สร. ว่า โดยหลักการเมื่อ ครม. เห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการต่อไป โดยในวันที่ 4 ก.พ.นี้ กองควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จะประชุมหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ รมว.สร.ประกาศใช้

2. สร. แจกหน้ากากกลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, prd., TNN, springnews)

- ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด เตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยสามารถรับหน้ากากอนามัยได้ตั้งแต่ 28 ม.ค. 68 ที่ รพ.สังกัด สร. สสจ. และสสอ.นั้น ล่าสุด รพ.ต่าง ๆ ในสังกัด สร. เริ่มแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เช่น รพ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี สสอ. และรพ.สต.ในจ.นครพนม รวมถึงสสจ.สุโขทัย ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและมุ้งสู้ฝุ่น หลังรับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้ และเน้นย้ำการป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้เช็กค่าฝุ่นในแอปฯ ก่อนออกนอกบ้าน หากเกินให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมงดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ

รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, thaigov, thailandplus, hfocus, thebetter)


- ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สร. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ฝุ่น PM2.5 ว่า วันนี้ (28 ม.ค.) เริ่มมีอากาศที่ดีเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองออกไป ค่าฝุ่นอยู่ในระดับดีมากหรือสีฟ้ามี 6 จังหวัด คือ สุรินทร์ สระแก้ว อุบลราชธานี นครนายก สุพรรณบุรี และบึงกาฬ ส่วนสีเขียวระดับดีมีถึง 41 จังหวัด ขณะที่ระดับปานกลางสีเหลือง 22 จังหวัด ส่วนพื้นที่สีส้ม ค่าฝุ่นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มี 7 จังหวัด คือ ตราด สุโขทัย กรุงเทพฯ เพชรบุรี ระยอง แม่ฮ่องสอน และนครปฐม ไม่มีพื้นที่ค่าฝุ่นระดับสีแดง แต่คาดการณ์ว่า อากาศดีจะอยู่ต่อเนื่อง 1-2 วัน หลังจากนั้นค่าฝุ่นจะเริ่มกลับมาจากทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือน ก.พ. ประชาชนต้องเตรียมพร้อมอีกครั้ง

- นพ.ณัฐฐานันท์ เศรษฐวานิชย์ รองผอ.สำนักสุขภาพดิจิทัล กล่าวว่า ในช่วงที่มีค่าฝุ่น PM2.5 ในปริมาณสูง ระบบ “หมอพร้อม” ของ สร. ได้เพิ่มบริการคลินิกมลพิษทางอากาศ เปิดนัดหมายออนไลน์ผ่านแอป หมอพร้อม และ Line OA หมอพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ สามารถจองคิวออนไลน์เข้าใช้บริการ รวมทั้งตรวจสอบสถานการณ์และรับข้อมูลเรื่องฝุ่น PM2.5 โดยมี รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป 106 แห่ง ใน 12 เขตสุขภาพ เปิดให้บริการดังกล่าวและปัจจุบันมียอดผู้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้รับข้อมูลเรื่องฝุ่นแล้ว 11,327,767 คน</p> <p>การบุกจับโรงงานเผาถ่านเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด,ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, NationTV, Mgronline, เดลินิวส์)</p> <p>- พล.ต.ต.วัชรินทร์ พุทธิสิทธิ์ ผบก.ปทส. ร่วมกับอุตสาหกรรม จ.สุพรรณบุรี นำหมายค้นจากศาล จ.สุพรรณบุรี เข้าตรวจค้นโรงงานที่เป็นเป้าหมายทั้ง 4 แห่ง หลังพบลักลอบเปิดเป็นโรงเผาถ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศที่ถูกต้องก่อให้เกิดฝุ่นควันจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้สถานที่ตั้งทั้ง 4 แห่งอยู่ใกล้กับชุมชนส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวที่ต้องสูดดมฝุ่นควันเข้าไป จึงได้ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบ พบโรงเผาถ่านทั้ง 4 แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ มีเตาเผารวมทั้งหมด 20 เตา แต่ละแห่งลักลอบทำมานานประมาณ 5 - 6 ปี เบื้องต้นนำผู้ประกอบการทั้ง 4 แห่งส่งพนักงานสอบสวนและดำเนินคดีตามความผิด พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 เรื่องประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไป</p>	
<p>การพัฒนาระบบสาธารณสุขคนต่างด้าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, hfocus, thereporter, Amarintv, thaiger, ch7, mcot)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม. ถึงกรณีที่น่ายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศระงับความช่วยเหลือด้านผู้ลี้ภัย 90 วัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ลี้ภัยในชายแดนไทยกว่า 1 แสนคน ที่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ เรื่องนี้เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคนไทยถูกแย่งสิทธิ์รักษาพยาบาล ต้องมีการปรับปรุงให้เกิดความเสมอภาค ซึ่งส่วนที่เป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ก.แรงงานดูแลได้เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กลุ่มผู้ลี้ภัยและกลุ่มที่รอขึ้นทะเบียนแรงงานอีกนับล้านคน ดังนั้นจะพูดถึงเฉพาะผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐฯ อย่างเดียวไม่ได้การดูแลช่วยเหลือต่างๆ ต้องทำให้ครอบคลุมทั้งหมด ในส่วนของ สธ. จะวางแผนบริหารจัดการปัญหาให้เรียบร้อย แต่ในส่วนของการรักษาพยาบาลไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ สธ. ทั้งหมด แต่ต้องบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานจึงต้องทำให้ชัดเจนโดยจะนำเรื่องเข้า ครม. ภายในเดือน ก.พ.68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาไท, MSNThailand)</p> <p>- จากกรณีโดนัลด์ ทรัมป์ มีคำสั่งพิเศษให้ตัดงบประมาณช่วยเหลือที่มอบให้ ตปท. ทันที 90 วัน ส่งผลให้ รพ.ที่รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในค่ายผู้ลี้ภัยต้องปิดตัวลง 2 แห่ง คือ ค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และค่ายผู้ลี้ภัยอู๋มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก ผู้ป่วยบางส่วนต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน/หญิงตั้งครรภ์ต้องไปรักษาที่ รพ.ไทยใกล้ชายแดน</p> <p>นพ.วรวิทย์ ตันตวิวัฒน์ทรัพย์ ผอ.รพ.อู๋มผาง จ.ตาก เผย ขณะนี้ รพ.อู๋มผาง รับผิดชอบผู้ป่วยจากศูนย์อพยพบ้านนุโพ มีประชากรประมาณ 7,500 คน เดิมรับผู้ป่วยไม่มีสัญชาติไทยจากศูนย์อพยพอยู่แล้วจากฝั่งเมียนมาและในอู๋มผาง ต้องให้แต่ละพื้นที่ไปสำรวจจำนวนผู้ป่วยและทำแผน คาดจะทราบผลในการประชุมวันที่ 30 ม.ค.68 ทั้งนี้ ผลกระทบจากคำสั่งทรัมป์ยังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของ รพ. เสนอว่า สธ. น่าจะจัดตั้งกองทุนระดับประเทศ เพื่อขอรับบริจาคเงินจากทั่วโลก ทั้งจากกองทุนระหว่างประเทศ บริษัทยักษ์ใหญ่ในโลก เพื่อนำมาใช้ในการกิจด้านมนุษยธรรม</p> <p>ในส่วนของผู้ป่วยที่คลินิก รพ.ขนาดเล็ก เป็นสถานพยาบาลขั้นปฐมภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้อพยพ คนพลัดถิ่น คนไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ที่เข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขของประเทศ มีพญ.ชินเธีย หม่อง ชาวกะเหรี่ยงและเป็นหมอไร้สัญชาติผู้ก่อตั้งคลินิกเมื่อปี 1988 หลังจากลี้ภัยสงครามกลางเมืองมาจากประเทศเมียนมา โดยในปีหนึ่งมีผู้มาใช้บริการที่คลินิกประมาณ 1 แสนคน ทาง รพ.แม่ตาวคลินิกยังสามารถรับผู้ป่วยได้อีก แต่ถ้าเกินกำลังจะประสานส่งต่อไปยัง รพ.แม่สอด ตามหลักการช่วยเหลือของมนุษยชาติ</p>	
<p>ก๊อชชิป รมว.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>- เข้าโหมดเทศกาลตรุษจีน ที่สุมากกว่าใครน่าจะเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ที่แม้อยู่กระทรวงคุณหมอ ก็ขอเกาะกระแสอินทรนตตรุษจีน หวังตีปี๊บให้คนไทยหันมารักษาสุขภาพถ้วนหน้า ได้เห็นภาพท่าน รมต.สมศักดิ์ เล่นใหญ่ไฟกระพริบในงานตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ สมทบบาทจนพากันเรียก จอมยุทธ์ตรุษจีน นอกจากนี้ยังชูธงรณรงค์ NCDs ปรุงอาหารสุขภาพ ป้องกันฝุ่นควัน เล่นใหญ่ทุกบทบาท ทั้งการแพทย์ การเมือง ครบเครื่องอย่างนี้ แถวบ้านเรียก สายแข็ง</p>	
<p>สธ.ขยาย "คาร์ดิฟโมเดล" ลดความรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอกาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "คาร์ดิฟโมเดลเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรง" กล่าวตอนหนึ่งว่าไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีสถิติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสูงที่สุดในโลก โดยร้อยละ 71 ของคดีความรุนแรงเกิดขึ้นภายในครอบครัว และ 1 ใน 3 ของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเด็ก ซึ่ง Cardiff Model ที่ได้รับการพัฒนาโดย ศ.ดร.โจนาธาน พี.เชฟเพิร์ต เป็นนวัตกรรมป้องกันความรุนแรงในชุมชน เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรพ.และตำรวจเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุรุนแรงและกำหนดมาตรการป้องกันล่วงหน้า ถือเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สธ.จึงนำมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประยุกต์ใช้และมีข้อเสนอ 4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การเก็บข้อมูล โดยห้องฉุกเฉิน รพ.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย 2.การแชร์ข้อมูล โดยรพ.ส่งข้อมูลไปยังตำรวจและหน่วยงานในท้องถิ่นแบบไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย 3.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงและแนวโน้มของเหตุรุนแรง และ 4.การป้องกัน เช่น การเพิ่มการลาดตระเวน การติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในชุมชน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ออกแบบมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพได้</p>	
<p>มอบหมายงาน “สาธารณสุขนิเทศก์” 13 เขตสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งฯ และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขตสุขภาพ 1.นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ เขตสุขภาพที่ 1 2.นายวิทยา พลสีลา เขตสุขภาพที่ 2 3.นายสุริยะ คูหะรัตน์ เขตสุขภาพที่ 3 4.นายอุดม อัครมมางกูร เขตสุขภาพที่ 4 5.นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ เขตสุขภาพที่ 5 6.นายมนู ศุกลสกุล เขตสุขภาพที่ 6 7.นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ เขตสุขภาพที่ 7 8.น.ส.บุญศิริ จันศิริมงคล เขตสุขภาพที่ 8 9.นายอนันต์ กนกศิลป์ เขตสุขภาพที่ 9 10.น.ส.อุไรวรรณ จานรรจ์ศิริ เขตสุขภาพที่ 10 11.นายธนิต เสริมแก้ว เขตสุขภาพที่ 11 12.นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 13.นายวัฒน์ชัย จรุงวรรณเขตสุขภาพที่ 13 มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป</p>	
<p>การจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, ฐานเศรษฐกิจ, thaigov) - ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. มอบหมายให้ต้อนรับ Mr.Tatsushi Nishioka รองหัวหน้าคณะผู้แทนและรัฐมนตรีผู้แทนถาวรของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก และ Mr. Kazuya Suzuki Chief Representative ของสำนักงาน JICA ประเทศไทย ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ หรือ ACPHEED โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นและ JICA ได้สนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยที่สำนักงานเลขาธิการศูนย์ ACPHEED เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะจัดส่งแพทย์และพยาบาลมาสมทบเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน</p>	
<p>การเฝ้าระวังความปลอดภัยผักและผลไม้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, Thaitodaynews, thailandplus) - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. และ สสจ. ได้มีการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยมุ่งเน้นที่การเร่งระดมตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักและผลไม้สดทั่วประเทศเพื่อกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตต้องคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งเพาะปลูกที่มีระบบควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและมีการแสดงฉลากที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบ โดยจะทำหน้าที่ตรวจประเมินโรงคัดบรรจุทั่วประเทศจำนวน 853 แห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อสรุปสถานการณ์ความปลอดภัยด้านสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผักและผลไม้สด แจ้งต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและขอแนะนำผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการล้างทำความสะอาดผักและผลไม้ก่อนรับประทานหรือนำมาปรุงอาหาร เพราะสามารถช่วยลดสารพิษตกค้างหรือลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคได้</p>	
<p>โครงการสร้างความรู้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่ม LGBTQ+ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ+ จึงริเริ่มโครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ตั้งเป้าหมายครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 2 ปี - นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมพร้อมการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม LGBTQ+ ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำหลักสูตร "การส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม LGBT" ส่งเสริมการพัฒนาพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยว LGBT สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด สุขภาวะทางเพศและการอนามัยเจริญพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพกาย ครอบรู้เรื่องฮอร์โมน และการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม LGBTQ+ ได้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและมีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น</p>	
<p>เมนูของไหว้ตรุษจีน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (line, tnn, amarin, thaitodaynews, thailandplus, hfocus) - นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำเมนูของไหว้ตรุษจีนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพ สรรพคุณ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลัก ช่วยบำรุงเลือด ลดไขมันในเลือด ช่วยระบบขับถ่าย ฟันฟุร่างกาย บำรุงเลือด เช่น เมนูซูเปอร์ฟู้ดต้นเห็ดหอมพุทราจีน ต้มจับจ่าย เห็ดหอมผัดน้ำมันหอย ผักกาดขาวยัดไส้ไก่สับ ไก่ต้มขิง และซุปรุขราจีนต้นไก่ ควรลดอาหารรสจัด เช่น หวาน เค็ม และ อาหารที่มีความมันสูง และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งมีนเมา เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดปีใหม่จีน</p>	
<p>มาตรฐานตรวจสอบสารไมทราไจนีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, ch7, TNN) - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวความร่วมมือกับภาคเอกชนในการยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สารไมทราไจนีนในใบกระท่อม ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ บจก. ดร.กระท่อม ไบโอ อีโนเวชั่น เครือ บจก. ดร.ซีบีดี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สารไมทราไจนีนในใบกระท่อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยใช้ห้องปฏิบัติการของกรมฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออก และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย</p>	
<p>ความคืบหน้าตำแหน่งนักสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) - นายสรเสรีญ นามพรหม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. เผยถึงกรณี ก.พ. มีมติกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ใหม่สายงานนักสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2566 ว่า สป.สธ. ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายตามแนวทางการบริหารงานบุคคล ซึ่งตั้งแต่ มี.ค. 2567 มีการทยอยปรับปรุงตำแหน่งจากตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นนักสาธารณสุข ประมาณ 4,434 ราย และมีขอยกเลิกเพื่อกลับไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขประมาณ 500 ราย เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ ส่วนประเด็นความก้าวหน้า ตำแหน่งผอ.รพ.สต. หรือสถานีนอามียฯ และเงินประจำตำแหน่งของนักสาธารณสุข จะต้องรอการพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม และสิทธิที่จะได้รับจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด โดยเงินประจำตำแหน่งจะมีผลไม่ก่อนวันที่กฎ ก.พ. ประกาศใช้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) - นายพัทธพล อักโข เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เผย สภาการสาธารณสุขชุมชนตั้งคทง.ศึกษาและวิเคราะห์การกำหนดคุณตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสาธารณสุขปฏิบัติการ เพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบราชการและสังคมไทยในอนาคต</p>	
<p>งานประชุมวิชาการ PMAC 2025 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, mcot) - น.ส.ไขมา วาเชต ผอ. WHO SEARO ศ.ดร.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคกก.จัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ร่วมเปิดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2568 (Prince Mahidol Award Conference : PMAC 2025) ภายใต้ธีม “Harnessing Technologies in an Age of AI to Build a Healthier World” หรือการใช้เทคโนโลยีในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างโลกที่สุขภาพดีขึ้น มุ่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากหลายองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบสุขภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบที่ดีในระดับโลก โดยจะมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์จาการพ.ทั้งในสังกัดภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี AI มาเป็นเครื่องมือ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการดูแลประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ</p>	
<p>สถาบันการแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (การเงินธนาคารออนไลน์, เดลินิวส์, mcot, hfocus) - นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณ 1.69 หมื่นล้านบาท ดำเนินโครงการสถาบันการแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อเป็นสถาบันการแพทย์ภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบ และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติ (Medical Hub) ผ่านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับเหนือตติยภูมิ เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียมในระดับสากล อีกทั้งยกระดับการเป็นสถาบันทางการแพทย์ระดับชั้นนำของประเทศ สร้างศักยภาพในการเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเป็นศูนย์การฝึกอบรมระดับนานาชาติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นผู้นำในวงการสาธารณสุขไทยและระบบสุขภาพระดับโลก โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2569-2574</p>	
<p>ช่วยเหลือเด็กเป็นโรคหายาก MLD สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, one31, hfocus, teenee, thaiger) -จากรายการ เรื่องใหญ่ รายวัน รศ.นพ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี (หมอหมู) ที่ปรึกษาผู้ช่วย รมต.สธ. พร้อมด้วยพ่อแม่ของน้องเดย์ตัน เผย น้องเดย์ตัน วัย 2 ขวบ 4 เดือน ป่วยเป็นโรคเมตาโครมาติกลิโวโคติสโทรฟี (Metachromatic Leukodystrophy: MLD) ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากกรรมพันธุ์ โดยยีนบางตัวที่ทำให้เอนไซม์ในร่างกายทำงานผิดปกติจนทำให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สะสมไขมันบางชนิดแล้วไปทำลายระบบประสาท ส่งผลให้ร่างกายเสื่อมถอยหลังอายุ 1 ขวบ อาการเริ่มจากเกร็งกล้ามเนื้อ มีปัญหาการเคลื่อนไหวและรับรู้ ชักเกร็งบ้าง โดยในสหรัฐฯ มีรายงานพบได้ 1 ใน 4 แสนราย ในอังกฤษพบเฉลี่ยปีละ 20 ราย ส่วนประเทศไทย จากข้อมูล รพ.เด็ก มี 4-5 รายในปัจจุบัน สำหรับเคสน้องเอ็ดดี้ ที่อังกฤษ มีค่ารักษาสูงถึง 140 ล้านบาท เนื่องจากใช้ยีนบำบัดด้วยยาเลนเมดี้ เป็นยาที่แพงที่สุดในโลก</p> <p>ต่อมา นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมว.สธ. เผย ตนได้ประสานไปยัง นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ เกี่ยวกับโรค MLD เบื้องต้นการรักษาควรเริ่มตั้งแต่วัยไม่มีอาการหรือรอยโรค แต่เคสน้องเอ็ดดี้จำเป็นต้องรักษาแบบประคับประคองตามอาการไปจนปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งทาง รพ.เด็ก รักษาผู้ป่วยอยู่ประมาณ 4-5 ราย ทั้งนี้ รพ.เด็กฯ จะได้เชิญครอบครัวเข้ารับการรักษาด้านการรักษา ส่วนค่าใช้จ่ายที่ผ่านมามีประเทศไทยยังไม่ได้มีการเรียกเก็บกับทางครอบครัวผู้ป่วย ขอให้อย่าตระหนก และเข้าไปวางแผนการรักษากับคุณหมอ รอดูความช่วยเหลือจากหน่วยงานในไทยก่อน เพราะการรักษาใน ตปท. มีขั้นตอนมาก และใช้ทุนทรัพย์มาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark</p> <p>-แสดงความเห็นว่าเอาจริงๆ หมอเดิมที่รักษาก็ดีอยู่แล้ว ตรวจจนรู้ว่าเป็นโรคนี้นี้ ควรใช้ยาอะไรรักษา แต่ปัญหาคือ ไม่มียีนบำบัด ไม่มียาที่ใช้รักษาในประเทศไทย และจะได้ผลศิริกรณีก่อนตั้งแต่วัยไม่มีอาการ การที่ สธ. จะให้ย้ายไป รพ.เด็ก อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไร</p>	
<p>ปัญหาภาระงานบุคลากรการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, เพจสมาพันธ์แพทย์ฯ</p> <p>-นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 ว่าตนได้พูดคุยกับ สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานถึงปัญหาและข้อเสนอแนะด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สะท้อนปัญหาภาระงานบุคลากรทำงานติดต่อกันเกิน 48 ชม. ค่าตอบแทน รพ.รัฐ ต่างกับเอกชน 2-10 เท่า สวัสดิการระหว่างวิชาชีพเหลื่อมล้ำ ไม่มีช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัย สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์</p>	
<p>จับหนุ่มต่างชาติลักลอบปลูกกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สวท.91, อปท.นิวลส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., pptv, ch7, amarintv)</p> <p>- พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ เลขที่ 5/83 ภายในข.งามวงศ์วาน 32 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. และจับกุมนายเหงียนจ็อก ฮวน อายุ 49 ปี ชาวเวียดนาม ตรวจยึดดอกกัญชา 1 ถัง ต้นกัญชาตัดข้อ 108 ต้น ต้นกัญชาออกข้อดอก 134 ต้น และต้นกัญชายังไม่ออกข้อดอก 687 ต้น โดยรับสารภาพมีนายทุนจ้างมาทำงานเผ่ากัญชาเดือนละ 20,000 บาท พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ส่งดำเนินคดี และขยายผลสาวถึงตัวนายทุนต่อไป</p>	
<p>ไฟไหม้บ่อขยะ อุดรดิตต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, fm91bkk)</p> <p>- นายศิริวัฒน์ บุญผาเจริญ ผวจ.อุดรดิตต์ เผย สถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเทศบาล ต.ป่าเซ่า จ.อุดรดิตต์ สาเหตุชาวบ้านในพื้นที่อ้างว่าเกิดจากไฟไหม้ไร่ย่อยบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามมาจนถึงบ่อขยะ ควบคุมได้เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 27 ม.ค. 68 ตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่ามีก๊าซและสารปนเปื้อนอยู่ในระดับปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือชุมชนรอบพื้นที่ ล่าสุดเมื่อเช้าวันที่ 28 ม.ค. เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมควันเพิ่มเติมจนสถานการณ์กลับสู่ปกติแล้ว</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	